

Số: 39/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1996

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.**

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích ;

Để triển khai thực hiện phương án tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước đối với thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của các Bộ quản lý ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

I.- Đối tượng triển khai là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích phải bảo đảm tính chất, nội dung quy định tại điều 1 và điều 2 của Nghị định 56/CP về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

II.- Giao các cơ quan chức năng có liên quan sau đây có trách nhiệm phối hợp triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/CP :

1- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kinh tế và Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thành phố hướng dẫn thủ tục khảo sát các doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động công ích và có hoạt động công ích thuộc các sở-ban-ngành, quận-huyện và tổ chức đoàn thể khác (nếu có) có nhu cầu về tổ chức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích để xác định các căn cứ, các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể khi xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước thành phố hoạt động công ích.

2- Căn cứ Nghị định 56/CP của Chính phủ, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức hướng dẫn thủ tục thành lập hoặc chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo kết quả khảo sát đã được thẩm định chọn lựa thông qua Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thành phố và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

3- Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thành phố xác định các căn cứ về tài chính có liên quan đối với các doanh nghiệp Nhà nước (đã khảo sát) có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động công ích phù hợp với Nghị định 56/CP và các quy định hiện hành.

4- Sở Tài chính phối hợp cùng các cơ quan tài chính thuộc ngành xác nhận tính chất, nguồn vốn ngân sách đã cấp cho đơn vị sự nghiệp nay có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động công ích (đã được khảo sát).

III.- Thủ trưởng các sở-ban-ngành, quận-huyện và tổ chức đoàn thể khác (nếu có) có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan chức năng nêu tại điểm (II) nói trên, tiến hành rà soát và khảo sát để xác định từng doanh nghiệp trực thuộc đúng loại hình tổ chức hoạt động công ích phù hợp nhu cầu thực tế của ngành, địa phương và gửi báo cáo về Ban Tổ chức Chính quyền thành phố để phối hợp với các ngành chức năng, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

IV.- Sở Tài chính giải quyết kinh phí phục vụ công tác triển khai hướng dẫn thực hiện tổ chức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thành phố.

V.- Thời gian thực hiện kể từ ngày ký ban hành chỉ thị và kết thúc trong quý I/1997.

Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ quản lý ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan và Thủ trưởng sở-ban-ngành, quận-huyện và các tổ chức đoàn thể khác cùng phối hợp triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thành Long**